

<b>การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์</b>	
<b>ผู้ชี้แจง</b>	นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
<b>ประเด็นปัญหา</b> ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยพบการร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องความเดือดร้อนจากการที่ปล่อยให้คนนำซากวัวมากองไว้จนเน่าส่งกลิ่นเหม็น ในพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	
<b>ข้อเท็จจริง</b> วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง และองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน พบพื้นที่เก็บซากกระดูกโคเป็นของผู้ประกอบการ ชื่อนายไกรเดช กริ่งกรับ โดยพื้นที่เก็บซากกระดูกโคเป็นพื้นที่เช่าไม่มีบ้านเลขที่จำนวน ๒๙ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เก็บซากกระดูกโค จำนวน ๑ งาน และพื้นที่ส่วนที่เหลือทำนา พื้นที่โดยรอบพื้นที่เก็บซากกระดูกโคเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ห่างจากชุมชน วัดสระสองตอน โรงฆ่าโค-กระบือองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ประมาณ ๑ กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เก็บซากกระดูกโคมีตาข่ายล้อมรอบ มีน้ำท่วมขังบางส่วน ไม่มีหลังคาคลุม ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งค้าซากและทำการเคลื่อนย้ายซากไปยังโรงงานกระดูกสัตว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยจะเคลื่อนย้ายซากกระดูกโค ทุก ๒ วัน โดยซากกระดูกโคทั้งหมดนำมาจากโรงฆ่าโค-กระบือองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด	
<b>การดำเนินการ</b> สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง และองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ให้คำแนะนำผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ ๑. <u>การแก้ไขระยะเร่งด่วน</u> ให้ผู้ประกอบการดำเนินการย้ายซากกระดูกโคถี่ขึ้น เพื่อลดการหมักหมมและ กลิ่น และให้เกลบเพื่อลดกลิ่น ใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) พ่นเพื่อลดกลิ่น และโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อ ซึ่งผู้ประกอบการจะดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ วัน ๒. <u>การแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาว</u> ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วมขัง สร้างหลังคาคลุมบริเวณที่เก็บซากเพื่อป้องกันนกและสัตว์พาหะ ใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) พ่นเพื่อลดกลิ่นอย่างสม่ำเสมอ บำรุงรักษาตาข่ายล้อมรอบพื้นที่เก็บซากกระดูกโคอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันสุนัขและสัตว์พาหะอื่น รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ๓. ดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการแก่วัดสระสองตอน	

## ภาพประกอบการดำเนินงาน



## ช่องทางเผยแพร่

๑. Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
๓. รายงานอภิตีกรมปศุสัตว์
๔. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี